



กรมประชาสัมพันธ์  
PRD  
THE GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี กรมประชาสัมพันธ์

ที่อยู่ 352 ม.6 ถ.ปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

Page : Facebook สวท.ปัตตานี NEWS โทร. 0-7346-0064

## ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามแนวทางประชารัฐในเทศกาลถือศีลอด

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น. ณ ห้องเพนดูลา 1-3 โรงแรมปาร์คอินทาวน์ อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี นางพาดิเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวเปิดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามแนวทางประชารัฐในเทศกาลถือศีลอด โดยมี นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.แวดีอราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ภายในการอบรม มีการนำเสนอวิดีโอ เรื่อง วิถีพุทธวัฒนธรรม ความเป็นหนึ่งเดียว มีการเสวนาหัวข้อ หน้าต่างแห่งโอกาส ประชาชนมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐในเทศกาลถือศีลอด เรื่อง บทบาทของผู้นำในสังคมพุทธวัฒนธรรมตามแนวทางประชารัฐ โดยนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ความรัก ความสามัคคีสร้างสังคมแห่งสันติสุข โดย รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวทางประชารัฐ โดย นายแวดีอราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี จากนั้น เสวนาประเด็นสุขภาพกาย สุขภาพใจ ในเดือนรอมฎอน โดย นพ.อมิน สะอิดี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลปัตตานี และมีผู้ดำเนินรายการ คือ รศ.ดร.มุฮัมหมัด อาฟีฟ้อซซอลิฮีย รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จากนั้น ร่วมละหมาดมัฆริบ และรับประทานอาหาร (ละศีลอด) นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิถีชีวิต ในเดือนรอมฎอน” โดย รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และร่วมละหมาดอิชา และละหมาดตะรอเวียะฮ์ เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรม

ผู้จัดทำ/เรียบเรียง : นางสาวณัฐนันท์ คงทน / นสม.ชก

หน่วยงาน : ฝ่ายข่าวและรายการ สวท.ปัตตานี

แหล่งที่มา : NBT Connex <https://shorturl.asia/6UaXM>